



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สด. กจ.

โทร. 0-2243-6636 ,02-241-9000 ต่อ 1204

ที่ มท 0802.4/ ๑๗๗

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน ร.อสด.,ผชช. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สด.

ตามหนังสือ สด.ที่ มท 0802.4/ว 227 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งชักซ้อมความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เกี่ยวกับการจัดประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ การลงชื่อตำแหน่งในเอกสารทางราชการและการแต่งกายเครื่องแบบราชการ นั้น

เพื่อให้การเรียกชื่อตำแหน่งและชื่อย่อในการบริหารงานของ สด.เป็นแนวทางเดียวกัน สด.จึงได้กำหนดชื่อตำแหน่งและชื่อย่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง Website : www.thailocaladmin.go.th มุม กจ.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

(นายมานิต วัฒนเสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ที่ มท 0802.4/ว 3197

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

23 มีนาคม 2552

เรื่อง การเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 228 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งชักซ้อมความเข้าใจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการจัดประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ การลงชื่อตำแหน่งในเอกสารทางราชการและการแต่งกายเครื่องแบบราชการ นั้น

เพื่อให้การเรียกชื่อตำแหน่งและชื่อย่อในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดชื่อตำแหน่งและชื่อย่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง Website : www.thailocaladmin.go.th มุม กจ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต วัฒนเสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน

โทร.0-2243-6636

โทรสาร.0-2243-6637

รายละเอียดการเรียกชื่อตำแหน่งใหม่
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ส่งพร้อมหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว ๗๗, 3/๑๗
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552)

การเรียกชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้ใช้ ดังนี้

1. กรณีที่มีตำแหน่งทางการบริหาร

1.1 กรณีใช้ชื่อเต็ม เช่น ผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าผู้อำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า ท้องถิ่นจังหวัด ฯลฯ หรือตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 938/2551 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ยังคงใช้ชื่อตำแหน่งทางการบริหารตามเดิม เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง ท้องถิ่นจังหวัด..... ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

1.2 กรณีใช้ชื่อย่อ เช่น ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ย่อเป็น "ผอ.สน.กร.", ท้องถิ่นจังหวัด.... ย่อเป็น "ทจจ...", หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ย่อเป็น "หน.ก.พถ." เป็นต้น

2. กรณีที่ไม่มีชื่อตำแหน่งทางการบริหาร

2.1 กรณีใช้ชื่อเต็ม ให้ใช้ชื่อตำแหน่งตามด้วยระดับพิมพ์ติดกัน โดยไม่ต้องระบุประเภทตำแหน่ง และคำว่า "ระดับ" เช่น

- นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2.2 กรณีใช้ชื่อย่อ เช่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ย่อเป็น "นสถ.ชพ.", นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ย่อเป็น "นวช.กง.ปก.", เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ย่อเป็น "จกง.ชง."

ทั้งนี้ กรณีที่ติดต่อบุคลากรภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรใช้ชื่อเต็ม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจได้ง่าย

รายละเอียดชื่อย่อตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่งทางการบริหาร

ลำดับที่	รายละเอียด	ชื่อย่อ
1	อธิบดี	อ.สท.
2	รองอธิบดี	ร.อ.สท.
สำนักงานเลขานุการกรม		ส.ล.
3	เลขานุการกรม	ล.สท.
กองการเจ้าหน้าที่		ก.จ.
4	ผู้อำนวยการกอง	ผอ.ก.จ.
กองคลัง		ก.ค.
5	ผู้อำนวยการกอง	ผอ.ก.ค.
สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น		ส.น.ก.ร.
6	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.ส.น.ก.ร.
7	ผู้อำนวยการส่วนเรื่องราวร้องทุกข์	ผอ.สรท.
8	ผู้อำนวยการส่วนวินิจฉัยและกำกับดูแล	ผอ.สวก.
9	ผู้อำนวยการส่วนคดี	ผอ.สคด.
10	ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	ผอ.สกร.
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น		ต.บ.
11	ผู้อำนวยการกอง	ผอ.ต.บ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น		ศ.ส.
12	ผู้อำนวยการศูนย์	ผอ.ศ.ส.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น		ส.พ.บ.
13	ผู้อำนวยการสถาบัน	ผอ.ส.พ.บ.
14	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ	ผอ.สวช.
15	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม	ผอ.สบอ.
16	ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม	ผอ.สนฝ.
17	ผู้อำนวยการศูนย์บริการการฝึกอบรม	ผอ.ศบฝ.
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น		ส.น.ค.ท.
18	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.ส.น.ค.ท.
19	ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ	ผอ.สจจ.
20	ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้	ผอ.สคร.
21	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น	ผอ.สพช.
22	ผู้อำนวยการส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ	ผอ.สบส.

ลำดับที่	รายละเอียด	ชื่อย่อ
	สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	สน.บค.
23	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.สน.บค.
24	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	ผอ.สสบ.
25	ผู้อำนวยการส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น	ผอ.สบศ.
26	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	ผอ.สมบ.
27	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์	ผอ.สมอ.
28	ผู้อำนวยการส่วนสิทธิและสวัสดิการบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้ง	ผอ.สปล.
29	ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง	ผอ.สพม.
30	ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น	ผอ.สกป.
	สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)	สน.ฟส.
31	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.สน.ฟส.
32	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	ผอ.สวท.
33	ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล	ผอ.สตป.
34	ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ผอ.สผง.
35	ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผอ.สพถ.
	สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง	สน.พร.
36	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.สน.พร.
37	ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง	ผอ.สพร.
38	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานการเลือกตั้งท้องถิ่น	ผอ.สลต.
39	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจ	ผอ.สกถ.
	สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม	สน.สส.
40	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.สน.สส.
41	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	ผอ.สพศ.
42	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม	ผอ.สสร.
43	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	ผอ.สสส.
	สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สน.มท.
44	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.สน.มท.
45	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ผอ.สบต.
46	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น	ผอ.สมถ.
47	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริการท้องถิ่น	ผอ.สมท.

ลำดับที่	รายละเอียด	ชื่อย่อ
	สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น	สน.ปศ.
48	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.สน.ปศ.
49	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการพัฒนากิจกรรมเยาวชน	ผอ.สศน.
50	ผู้อำนวยการส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น	ผอ.สผศ.
51	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น	ผอ.สวศ.
	สำนักประสานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สน.ปส.
52	ผู้อำนวยการสำนัก	ผอ.สน.ปส.
53	ผู้ตรวจราชการกรม	ผด.สถ.
	ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศ.จชต.สถ.
54	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผช.ผอ.ศอ.บต.
	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ก.พ.ร.สถ.
55	ผู้อำนวยการกลุ่ม	ผอ.ก.พ.ร.
	กลุ่มตรวจสอบภายใน	กตภ.
56	ผู้อำนวยการกลุ่ม	ผอ.กตภ.
	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	สจจ.
57	ท้องถิ่นจังหวัด	ทจจ.
58	งานบริหารทั่วไป	ง.บห.
59	กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	ก.มบ.
60	กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	ก.พถ.
61	กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์	ก.กร.
62	กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ	ก.งบ.
	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ	สตอ.
63	ท้องถิ่นอำเภอ	ทถอ.

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ลำดับ	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน	ชื่อย่อ
1	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผชช.ทถ.
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	นิติกร	ผชช.กร.
3	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น	นักวิชาการคลัง	ผชช.คท.
4	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น	นักทรัพยากรบุคคล	ผชช.บค.
5	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผชช.พถ.
6	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น	นักวิชาการศึกษา	ผชช.บศ.
7	นักจัดการงานทั่วไป	นักจัดการงานทั่วไป	นจท.

ลำดับ	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน	ชื่อย่อ
8	นักทรัพยากรบุคคล	นักทรัพยากรบุคคล	นทบ.
9	นิติกร	นิติกร	นก.
10	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นวผ.
11	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	นวช.คพ.
12	นักวิชาการพัสดุ	นักวิชาการพัสดุ	นวช.พส.
13	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	นสถ.
14	นักวิชาการคลัง	นักวิชาการคลัง	นวช.กค.
15	นักวิชาการเงินและบัญชี	นักวิชาการเงินและบัญชี	นวช.กง.
16	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	นวช.ตบ.
17	นักประชาสัมพันธ์	นักประชาสัมพันธ์	นปชส.
18	นักวิชาการศึกษา	นักวิชาการศึกษา	นวช.กศ.

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ลำดับ	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน	ตัวย่อ
1	เจ้าพนักงานธุรการ	เจ้าพนักงานธุรการ	จธก.
2	เจ้าพนักงานพัสดุ	เจ้าพนักงานพัสดุ	จพส.
3	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จสถ.
4	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จกง.
5	นายช่างศิลป์	นายช่างศิลป์	นชศ.
6	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	จคพ.

รายการชื่อเรียกย่อประเภทตำแหน่ง

ประเภท	ระดับ	ชื่อเรียกย่อ
บริหาร	สูง	บส.
	ต้น	บต.
อำนวยการ	สูง	อส.
	ต้น	อต.
วิชาการ	ทรงคุณวุฒิ	ทว.
	เชี่ยวชาญ	ชช.
	ชำนาญการพิเศษ	ชพ.
	ชำนาญการ	ชก.
	ปฏิบัติการ	ปก.
ทั่วไป	ทักษะพิเศษ	ทพ.
	อาวุโส	อว.
	ชำนาญงาน	ชง.
	ปฏิบัติงาน	ปง.